



คำสั่งกรมการปกครอง
ที่ ๙๒๖/๒๕๖๖
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

.....

เพื่อประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ คำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๕๘/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงให้ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๑๘ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร้อยตำรวจโท

(ภาพชนก ชลานุเคราะห์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

บัญชีย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

แนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๙๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑	นายสุบิล สาแล๊ะ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี	
๒	นางสาวจิตาภา พรหมเมศร์	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	
๓	นางสาวอัญชิสา บัวสุข	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอตรอน จังหวัดอุดรดิตถ์ (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์)	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผล ๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการปกครอง	
๔	นางสาวทักษกร ราชาไกร	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	
๕	นางสาวภุมรินทร์ อินตา	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน	
๖	นางชลธิชา หะยิมะสาและ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่)	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่	

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๗	นางสาววนิดา สอนงลักษณ์	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รักษาการในตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภออมกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	
๘	นางสาวสมปอง ศิริธนะ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา รักษาการในตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี	
๙	นายจิระศักดิ์ บุญเพชร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง รักษาการในตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	
๑๐	นางสาวพรวิ บุญมานะ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร	
๑๑	นางสาวรัชชอร รัตนพานิช	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี)	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๒	นางสาวสุธินันท์ สร้อยศักดิ์	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	
๑๓	นางสาวพรทิพา พรหมโท	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	
๑๔	นายวีรยุทธ ชุ่มด้วง	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	
๑๕	นางสาวล้นทม คมพิลา	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	
๑๖	นางพัทธนันท์ แสงเงิน	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	
๑๗	นางเสาวรส แยมุ่น	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	
๑๘	นางสาวปานवास โคตรมูล	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร รักษาการในตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	